

บทบรรณาธิการ

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี (ฉบับบัณฑิตศึกษา) นี้ จัดทำขึ้นเป็นปีที่ 1 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2566 เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย และผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ บุคลากร นักวิชาการอิสระ ตลอดจนนักศึกษา และเชื่อมโยงโลกแห่งวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งเผยแพร่องค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาสังคมส่วนรวม โดยมีบทความวิจัยและบทความวิชาการ ที่ได้รับการพิจารณาให้ตีพิมพ์ จำนวน 5 เรื่อง โดยแบ่งเป็นบทความวิจัยจำนวน 5 เรื่อง ซึ่งบทความทั้งหมดได้ผ่านกระบวนการพิจารณาคุณภาพ ตามมาตรฐาน จากผู้ทรงคุณวุฒิตรงตามศาสตร์สาขาที่เกี่ยวข้องกับบทความจำนวน 3 ท่าน ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)

จากอดีตที่องค์กรมีความมั่นคงกับสภาพแวดล้อมที่เปรียบเสมือนสิ่งมีชีวิตที่ต้องปรับตัวเพื่อการอยู่รอด ในสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้ผู้บริหารองค์กรธุรกิจจำเป็นต้องขยายขนาดกิจการเพิ่มขึ้น รวมถึงโครงสร้างขององค์กรเกิดความซับซ้อน ขนาดโครงสร้างใหญ่โต มีการแบ่งหน่วยงานออกตามความชำนาญเฉพาะ ด้าน ระบบสื่อสาร การควบคุมเป็นแบบทางการ ต่อมาสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว แนวคิดและวิธีการที่เคยใช้แบบเดิมในอดีตเกิดปัญหาไม่สามารถใช้ได้ติดอีกต่อไป ผู้บริหารต่างดิ้นรนในการแปรสภาพองค์กรของตนให้มีระบบที่ยืดหยุ่นมากขึ้นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรในการเรียนรู้พร้อมการปรับตัวได้อย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา การศึกษาปัจจัยที่ใช้ในการออกแบบองค์กร โดยจะเริ่มจากองค์กรแบบเก่า (Traditional Organization) ที่มีการออกแบบเพื่อเน้นประสิทธิภาพของการผลิต (Efficient Production) เป็นหลัก เปรียบเทียบกับองค์กรในแนวคิดใหม่ที่มุ่งเน้น ความคล่องตัวและความสามารถตอบสนองที่รวดเร็ว (Flexibility and Rapid Response) โดยจะเปรียบเทียบใน 5 ด้านที่เป็นองค์ประกอบขององค์กรได้แก่ โครงสร้าง (Structure) ภารกิจ (Tasks) ระบบ (Systems) กลยุทธ์ (Strategy) และวัฒนธรรม (Culture) แนวคิดที่ผู้บริหารใช้ในการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) โดยคำนึงถึงจุดแข็งและจุดอ่อนที่จะต้องพิจารณาเลือกใช้ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

ทางกองบรรณาธิการจึงมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี(ฉบับบัณฑิตศึกษา)นี้ โดยต้องขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสถาบันที่เสียสละเวลา กลั่นกรองบทความต่างๆ ขอขอบคุณนักวิจัยทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการเผยแพร่ผลงานดังกล่าว อันนำมาซึ่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงวิชาการต่อสาธารณะชนต่อไป

รองศาสตราจารย์ ดร.อนุพงษ์ อินฟ้าแสง

บรรณาธิการ